

TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được chuẩn bị công phu ngay từ quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy; nhân sự chủ chốt thực hiện đúng quy trình các bước bảo đảm tính công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của từng đảng viên. Chất lượng cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được nâng lên. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng với tinh thần của Chỉ thị số 36, các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Các nội dung đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Các vấn đề phát sinh đều được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết kịp thời. Tình hình trước, trong và sau đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng ổn định, không phát sinh các vấn đề phức tạp. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần quyết định ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

10 năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện mang lại những kết quả và chuyển biến tích cực; chỉ bộ, đảng bộ

cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, gắn dân, sát dân, luôn chăm lo lợi ích thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, là hạt nhân chính trị ở cơ sở và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hầu hết các loại hình tổ chức cơ sở đảng đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình; kịp thời xây dựng và tích cực bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, mỗi đoàn kết trong cấp ủy, chỉ bộ, đảng bộ được nâng lên, bảo đảm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, xác định rõ mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn từng ngành, địa phương, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp đồng bộ, thống nhất với tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được bổ sung, kiện toàn khi có biến động bảo đảm được sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy đảng chú trọng về chất lượng, bảo đảm số lượng, nhất là những nơi có ít đảng viên, nơi đông bào có đạo, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao. Công tác đào

trào, bồi dưỡng cán bộ, công chức được cấp ủy các cấp quan tâm. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hạn chế. Đồng chí đội ngũ cán bộ cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa. Công tác quy hoạch cán bộ đã đi vào nền nếp, quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt của cấp ủy và chính quyền được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý cán bộ, đảng viên ngày càng được quan tâm, tăng cường. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; qua kiểm tra, giám sát, những tồn tại, yếu kém được phát hiện sớm và khắc phục kịp thời, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Tại hội nghị, lãnh đạo và trưởng ban tổ chức các huyện duy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham luận nêu bật lên những kết quả, ưu điểm trong thực hiện Chỉ thị số 36 và Nghị quyết số 22 ở địa phương, đơn vị mình; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện; đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Trung ương, với tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

ghi nhận, đánh giá cao kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân của những hạn chế. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, từng cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36; kiểm điểm, đánh giá kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Rà soát các mục tiêu nghị quyết đại hội, đánh giá xem những chỉ tiêu nào đã đạt, chỉ tiêu nào chưa đạt, bổ sung kịp thời những giải pháp tổ chức thực hiện để đạt kế hoạch đề ra. Rà soát việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kết hợp với luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng kế hoạch thành lập các tổ chức chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Tập trung làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu biểu tình tại hội nghị; thống nhất kiến nghị với Trung ương xem xét, sửa đổi một số quy định cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong tình hình mới.

dụng Đảng, phát hiện các nhân tố điển hình giới thiệu cho Đảng. Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với quy mô, tính chất và yêu cầu nhiệm vụ của các tổ chức, địa phương, đơn vị. Chú trọng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, xác định rõ nét nội dung sinh hoạt phù hợp với từng loại hình chi bộ, đối tượng đảng viên. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của các chi bộ, đảng bộ cho phù hợp với thực tế. Xác định rõ hơn nội dung, yêu cầu lãnh đạo, của cấp ủy, tổ chức đảng ở mỗi địa bàn, địa phương, đơn vị. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng đảng viên trẻ, chú trọng đến các đối tượng là công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, hội viên các đoàn thể chính trị. Chú trọng phân công nhiệm vụ cho đảng viên, định kỳ kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Làm tốt công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; khẩn trương rà soát, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, mâu thuẫn ngay từ cơ sở theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu biểu tình tại hội nghị; thống nhất kiến nghị với Trung ương xem xét, sửa đổi một số quy định cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong tình hình mới.

VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU...

(Tiếp theo trang 1)

đơn vị máu nhóm B, 147 đơn vị máu nhóm A, 184 đơn vị máu nhóm O và 46 đơn vị máu nhóm AB, tất cả đều hết hạn sử dụng vào ngày 30/6/2018).

Thực hiện Thông tư số 26 ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động truyền máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, cung cấp thông tin cho người hiến máu tình nguyện về nhu cầu sử dụng máu. Đồng thời, để bảo đảm lượng máu, nhóm máu được tiếp nhận phù hợp với nhu cầu sử dụng, từ ngày 1/7/2018 sẽ tổ chức hiến máu theo nhu cầu nhóm máu; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh học Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần chú ý nhu cầu sử dụng máu thông báo số lượng đơn vị máu và nhóm máu cho cơ quan, đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện trước 30 ngày để vận động những người có nhóm máu cần hiến tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức xét nghiệm kiểm tra nhóm máu và các xét nghiệm cần thiết khác theo quy định tại Thông tư số 26 của Bộ Y tế.

Xây dựng sân thể chất cho thanh thiếu nhi

Sáng ngày 4/7, Tỉnh đoàn Thái Bình, Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, cụm đoàn số 4 khối các trường đại học, cao đẳng (trực thuộc Thành đoàn Hà Nội) tổ chức khởi công xây dựng sân thể chất cho thanh thiếu nhi tại Trường THCS Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).



Công trình sân thể chất cho thanh thiếu nhi tại Trường THCS Quỳnh Giao có tổng diện tích hơn 600m², bao gồm 1 sân bóng rổ và 1 sân bóng chuyền. Dự trù kinh phí các hạng mục công trình khoảng 87,6 triệu đồng, trong đó cụm đoàn số 4 khối các trường đại học, cao đẳng (trực thuộc Thành đoàn Hà Nội) hỗ trợ 50 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 25 ngày.

Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm, sự quan tâm, phối hợp của Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh đoàn Thái Bình đối với công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi và điều kiện thuận lợi trong quá trình dạy và học của cô và trò Trường THCS Quỳnh Giao.

KUÂN PHƯƠNG

Truyền thông công tác dân số trong tình hình mới

Sáng ngày 4/7, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng phối hợp với Ban dân số - KHHGD xã Đông La tổ chức hội nghị truyền thông công tác dân số trong tình hình mới. Dự hội nghị có 120 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng thôn; chi hội trưởng chi hội phụ nữ và cộng tác viên y tế - dân số, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của xã...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phổ biến nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu của Nghị quyết nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những thành tựu, thách thức, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới; triển khai Kế hoạch số 47-KH/HU của Huyện ủy Đông Hưng về việc thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết chuyên đề số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy xã Đông La về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; triển khai các hoạt động hưởng tới ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2018.

HA DUNG

VŨ THƯ Xét xử lưu động về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư đã bắt và khởi tố 9 vụ/9 bị can, trong đó 8 vụ/8 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ/1 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 28/6/2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Tòa án nhân dân huyện mở 3 phiên tòa xét xử công khai, lưu động tại hội trường UBND xã Song An (Vũ Thư) để xét xử đối với các bị cáo Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1975, cư trú tại thôn 6, xã Vũ Đoài (Vũ Thư); Nguyễn Đức Huân, sinh năm 1993, cư trú tại thôn Đồng Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà) và Đặng Văn Mạnh, sinh năm 1975, cư trú tại thôn Tân Đệ, xã Tân Lập (Vũ Thư) cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án, kết quả thẩm vấn trực tiếp, công khai tại phiên tòa và kết quả tranh luận, đối đáp của kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đăng Khoa 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Huân và Đặng Văn Mạnh mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù, cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bảo đảm phù hợp với mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện và nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân đến tham dự phiên tòa.

DẶNG HỒ LINH
(Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư)

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

một số dự án đã cơ bản hoàn thành. Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thực hiện các dự án trọng điểm: đã tổ chức đấu giá thành công 7 khu đất, tổng số tiền trúng đấu giá 544,5 tỷ đồng; tiền sử dụng đất hơn ngàn sách sau khi từ giá trị xây lắp và kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) là 467,7 tỷ đồng. Hai khu đất gồm khu quy hoạch dân cư tại khu đất trụ sở khối dân vận Thành ủy cũ và trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân cũ thuộc phường Lê Hồng Phong đang tổ chức đấu giá, dự kiến đấu giá thành công trong tháng 7/2018. Ba dự án: đấu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm; khu phát triển nhà ở thương mại và khu dân cư xú đồng Vạn Đê, phường Hoàng Diệu; khu phát triển nhà ở thương mại khu dân cư giáp tái định cư xã Đông Mỹ đang triển khai GPMB. Về đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I, UBND thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn khảo sát, nghiên cứu, chỉnh sửa quy hoạch theo ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng; đồng thời, cập nhật, bổ sung các dự án phát triển đô thị trọng điểm, ưu tiên đấu tư trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến nhằm tháo gỡ khó

khăn trong công tác GPMB, tạo nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất thanh toán các dự án trọng điểm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chỉnh trang đô thị thời gian qua thì gần đây việc tạo nguồn để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đã chứng tỏ: một số dự án chỉnh trang đô thị còn vướng mắc về mặt bằng; thành phố vẫn còn trông chờ vào tỉnh; sự thống nhất của thành phố về các nhiệm vụ phát triển đô thị chưa cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành và thành phố cần rút kinh nghiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Thành ủy, UBND thành phố phải đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về tất cả các vấn đề. Chủ động tham mưu, báo cáo kịp thời bằng văn bản những khó khăn, vướng mắc với tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và thống nhất trong tập thể lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm với cấp trên. Những vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm khi xem xét, điều chỉnh đều phải dựa trên quy định của pháp luật.

Đối với các dự án trọng điểm như công trình san lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan, hạ

tầng Quảng trường, để án vận hành Quảng trường Thái Bình, UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Khẩn trương hoàn thiện để án vận hành Quảng trường Thái Bình, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu quản lý Quảng trường Thái Bình, hoàn thành trong tháng 8/2018. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân, thành phố rà soát, hoàn tất các thủ tục theo



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: HIẾN TRÂM

quy định của pháp luật; đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện; tiếp tục vận động nguồn xã hội hóa để thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, bổ sung quy hoạch để thu hút đầu tư vào phía sau núi cảnh quan. Dự án Đền thờ Bác Hồ phải nghiên cứu tách các hạng mục để đấu tư theo hình thức đấu tư công, thu đến thờ chính vụ động nguồn xã hội hóa. Dự án đường vành đai phía Nam, cầu vượt sông Trà Lý, thành phố hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2018. Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất,

thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi, trường hợp cố tình chây ì tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Về các dự án phát triển đô thị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về kiểm toán, quyết toán đối với các dự án BT; định giá đất đối ứng; tập trung rà soát các vướng mắc trong công tác GPMB đối với các dự án đối ứng. Trước ngày 30/8, tất cả các công trình hoàn thành đều phải được nghiệm thu, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng.

SƠ KẾT CÔNG TÁC TÍN NGŨNG...

(Tiếp theo trang 1)

chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động trái phép của Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở được duy trì nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy trong mối liên hệ của đời sống xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời, phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tạo điều kiện cho nhân dân tham

gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính, công và hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; tác phong, lễ lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, năng động gắn dân, hiểu dân nhằm hạn chế những hiện tượng tiêu cực, quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà đối với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thực đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định tình hình địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đảng Trưởng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vụ, công chức, cải cách tài chính, đấu tranh xử lý kịp thời, hiệu quả một số vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 23/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện

xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập ban thanh tra nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh phong cách, lễ lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thời thi công vụ; đồng thời, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, bức xúc trong nhân dân, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Tổ chức tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với việc thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền các cấp